
สรุปข่าวประจ าวันที ่20 กันยายน 2566 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- 127 ปีกรมปา่ไม้...'รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต' (เดลินิวส์ 20 ก.ย. 2566 หน้า 10) 
- บทบรรณาธิการสยามรัฐ: รักษ์ผืนป่า (สยามรัฐ 20 ก.ย. 2566 หน้า 2) 
- 127 ปีกรมปา่ไม้...'รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต' (เดลินิวส์ 21 ก.ย. 2566 หน้า 10) กรอบบ่าย 

สื่อออนไลน ์

- ‘พัชรวาท’ เน้นย ้าฝ่ายงานดูแลป่าไม้เข้มงวด ขณะที่คดีพะยูง รร.หลักฐานเพียบแต่เงียบกริบ  
(เดลินิวส์ 19 ก.ย.2566) https://www.dailynews.co.th/news/2731935/ 

- ครบรอบ 127 ปีกรมป่าไม“้รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต”พื นที่ป่าเพิ่ม หนนุปลูกไม้มีค่า แก้ที่ดินท้ากิน  
(เดลินิวส์ 20 ก.ย.2566) https://www.dailynews.co.th/news/2730870/  

- แฉคดีตัดต้นพะยูงโรงเรียนหลักฐานเพียบ แต่เงียบกริบ ปชช.กาฬสินธุ์แถลงพรุ่งนี   
(แนวหน้า 19 ก.ย.2566) https://www.naewna.com/local/757658 

- รักษ์ผืนป่า (สยามรัฐ 19 ก.ย.2566) https://siamrath.co.th/c/478486  
- กาฬสินธ์ุแฉคดีตัดต้นพะยูงโรงเรียนหลักฐานเพียบแต่เงียบสงสัยปล่อยวิ่งคดี  

(สยามรฐั 19 ก.ย.2566) https://siamrath.co.th/n/478437  
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‘พัชรวาท’ เน้นย ้าฝ่ายงานดูแลป่าไม้เข้มงวด ขณะที่คดีพะยูงรร.หลักฐานเพียบแต่เงียบกริบ 
 
 ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริง ตัดไม้พะยูงโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ หวั่นคดีล้ม หลังพบมีหลักฐาน
เพียบ แต่คดีกลับเงียบกริบ ด้าน "พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรฯ" ลั่นเน้นย ้าสั่ง
การกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ดูแลอย่างเข้มงวด 

 
 

 จากกรณีลักลอบตัดไม้พะยูง ที่สถานีเพาะช้ากล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66  
ซึ่งต่อมาไม้พะยูงของกลาง 7 ท่อน มูลค่า 1 ล้านบาท กลับหายไปจากเทศบาลต้าบลตื อ อีกทั งยังมีเหตุการณ์ตัดไม้พะยูงที่โรงเรียน
หลายแห่ง รวม 51 ต้น รวมถึงการลักลอบเข้าไปตัดไม้ในพื นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื นที่ ส.ป.ก. ตามข่าวที่เสนอแล้วนั น ซึ่งห้วง
เวลาผ่านมาเกือบ 2 เดือน โดยทาง ผวจ.กาฬสินธุ์ แต่งตั งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการตัดไม้พะยูง
ในโรงเรียน เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงว่าไม้ทั งหมดถูกขายไปได้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเมื่อตัดไม้แล้วประเมินของกลางมีมูลค่า
นับล้านบาท แต่พอเอาไปขายกลับขายได้เพียงแสนกว่าบาท จึงเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานราชการรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอน 
  

   
 
 



เกี่ยวกับเรื่องนี  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฐานะได้รับ
การแต่งตั งจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการตั ดไม้พะยูงใน
โรงเรียน เพื่อท้าการวัดปริมาตรไม้ ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ โดยได้ร่วมกับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอด
งาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยที่ผ่านมาได้ท้าการวัดปริมาตรไม้ที่โรงเรียนค้าไฮ
วิทยา โรงเรียนหนองโนวิทยา และโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ซึ่งทราบว่าราคาที่ทางโรงเรียน โดยส้านักงานเขตพื นที่ศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 และธนารักษ์ จ้าหน่ายให้กับพ่อค้านั น แตกต่างและต่้าไปจากราคาประเมินของกรมป่าไม้มาก 

“อย่างเช่น ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา ไม้พะยูงจ้านวน 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคาขายในใบเสร็จรับเงิน 153 ,000 บาท แต่
ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของกรมป่าไม้ 4,500,000 บาท ขณะที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม ไม้พะยูงจ้านวน 9 ต้น ราคา
ขายในใบเสร็จรับเงินจ้านวน 104,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของกรมป่าไม้ เป็นเงิน 1 ,512,750 บาท 
และที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ไม้พะยูง 3 ต้น ขนาดสูงใหญ่ ราคา 30 ,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้าม
ของกรมป่าไม้ เป็นเงิน 2,232,000 บาท ทั งนี  ได้น้าผลจากการวัดปริมาตรไม้แต่ละโรงเรียน รวบรวมส่งให้ทางจังหวัดด้าเนินการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั ง เพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีราคาสูง-ต่้า แตกต่างกันเพราะสาเหตุใด ส่วนต่างหายไปไหน มีใคร
เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ยังไง ทั งนี  เพื่อให้คณะท้างานเชิงลึก ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายอดิศร กล่าว 

ด้านนายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.
กาฬสินธุ์ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการตัดไม้พะยูงในโรงเรียน กล่าวว่า ปัญหานี เริ่ม
จากตัดไม้พะยูงที่ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66 จากนั นทราบว่ามีการขนย้ายท่อนไม้พะยูงมาเก็บรักษาที่
บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลต้าบลอิตื อ อ.ยางตลาด เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 66 โดยทุกคืนจะมีผู้น้าชุมชนอยู่เวรเฝ้า ก่อนที่ต่อมาในตอน
เย็นของวันที่ 5 ส.ค. 66 ไม้พะยูงหายไป ต่อมามีการแจ้งความและตรวจสอบตามไทม์ไลน์ ทั งนี  ตนและชุดเฉพาะกิจฯ ได้ลงพื นที่
สอบปากค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพยานหลายปาก ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง พื นที่เกิดเหตุ  จากนั นน้ามาสู่
กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง ได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งส้านวนฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 8 ราย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 ราย ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนอีก 5 ราย ทั งนี ส่งส้านวนต่อ ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66 ที่
ผ่านมา 

  
“…การท้างานของชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาตัดไม้พะยูงในโรงเรียน โดยการอ้านวยการของนายศุภศิษย์ 

กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจฯ รวมทั งเจ้าหน้าที่ต้ารวจ 
โดยการอ้านวยการของ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ด้าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ตามพยานหลักฐาน 
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงสามารถสรุปรายงานเพื่อด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่ส้าหรับกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียน
หลายแห่ง พบพยานหลักฐาน ทั งเอกสาร และพยานบุคคลยืนยันค่อนข้างชัดเจน ว่ากลุ่มที่เข้ามาท้าการค้ากับไม้พะยูงโรงเรียนมี
ใครเป็นใครบ้าง แต่ถึงปัจจุบันกว่าสองเดือน ก็ยังไม่มีการรายงานผลความคืบหน้าจากองค์กรอิสระ ซึ่งก็ควรจะมีข้อมูลหรือการ
เคลื่อนไหวให้ทราบบ้าง และยังพบว่าจ้าเลยสังคมก็คือธนารักษ์พื นที่กาฬสินธุ์ รวมถึงส้านักงานเขตพื นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด ท้าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ว่ามีการใส่เกียร์ว่างหรือเปล่า…” นายนิยม กล่าว 

 



มีรายงานเพิ่มเติมว่า ป.ป.ช.ประจ้า จ.กาฬสินธุ์ จะได้มีการแถลงข่าวในรอบเดือนที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี  (20 ก.ย. 66) โดย
มีการส่งหนังสือเชิญสื่อทุกสาขาร่วมงาน จึงเป็นที่แน่ชัดว่าสื่อมวลชนในจ.กาฬสินธุ์ และประชาชนให้ความสนใจ ที่จะได้รับฟังความ
คืบหน้าการพิจารณาคดีไม้พะยูงที่เกิดขึ นใน จ.กาฬสินธุ์ 2 คดี คือ (1) กรณีไม้พะยูงของกลางหายที่เทศบาลต้าบลอิตื อ คดีนี มี
ข้าราชการเกี่ยวข้อง 8 ราย และ (2) กรณีที่ข่าวเกาะติดรายวัน เกี่ยวกับการตัดไม้พะยูงตามโรงเรียนในพื นที่ จ.กาฬสินธุ์ ไปประมูล
ขาย โดยมีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื นที่กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้อ้านวยการเขตพื นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และผู้อ้านวยการ
โรงเรียน มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพฤติการณ์ที่เกิดขึ นขัดต่อค้าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และค้าสั่งของกรมธนารักษ์ ตาม ว20 ซึ่งคาดว่า 
ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ จะแถลงความคืบหน้าบ้าง เพ่ือสร้างความกระจ่างให้กับสังคมที่รอคอยค้าตอบอยู่ 

ด้าน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการลักลอบตัดไม้พะยูงใน
โรงเรียน วัด หรือสถานที่ราชการ จะเน้นย ้าสั่งการให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ดูแลอย่างเข้มงวด รวมทั งภารกิจทางด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ และดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างเต็มท่ีต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ครบรอบ 127 ปีกรมป่าไม้“รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต”พื นที่ปา่เพิ่ม หนุนปลูกไม้มีคา่ แก้ที่ดินท้ากนิ 
  
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี  
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 
 

  

   
 

 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ 
ครบรอบ 127 ปี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัด ทส.เป็นประธานพร้อมนายสุรชัย 
อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการกรมาป่าไม้และอดีตอธิบดีกรมปาไม้ มาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ต่อมามีพิธีมอบรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจ้าปี พ.ศ. 2566 ได้แก่นายพัฒน์
พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ช้านาญการ นายเสกสรร กวยะ
ปาณิก นักวิชาการป่าไม้ช้านาญการพิเศษน.ส.พรทิพา พึ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ขุนณรงค์ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และนายนัฐพงษ์ วังนันไชย นักประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า 
ให้กับนายมนรัตน์ วิวิธธนากร จาก จ.พิจิตร นาวาโทไพโรจน์ พิริยะประภาสกุล จากจ.ระยอง น.ส.ดลพร กรณ์ทิพย์ 
จาก จ.สุราษฎร์ธานีและนายกฤชพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิช จาก จ.บุรีรัมย์ รางวัลสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน 
ได้แก่ นางประจิม บัวประเสริฐ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนอ้าเภอวัดโบสถ์ บริษัท ราช กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) นายเอก
ชัย สังข์ทอง ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสุโขทัย รางวัลสาขาฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ้ากัด เป็นต้น 



 ต่อมามีพิธีมอบรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจ้าปี พ.ศ. 2566 ได้แก่นายพัฒน์
พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ช้านาญการ นายเสกสรร กวยะ
ปาณิก นักวิชาการป่าไม้ช้านาญการพิเศษน.ส.พรทิพา พึ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ขุนณรงค์ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และนายนัฐพงษ์ วังนันไชย นักประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า 
ให้กับนายมนรัตน์ วิวิธธนากร จาก จ.พิจิตร นาวาโทไพโรจน์ พิริยะประภาสกุล จากจ.ระยอง น.ส.ดลพร กรณ์ทิพย์ 
จาก จ.สุราษฎร์ธานีและนายกฤชพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิช จาก จ.บุรีรัมย์ รางวัลสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน 
ได้แก่ นางประจิม บัวประเสริฐ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนอ้าเภอวัดโบสถ์ บริษัท ราช กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) นายเอก
ชัย สังข์ทอง ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสุโขทัย รางวัลสาขาฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ้ากัด เป็นต้น 
 รางวัลเกียรติบัตรสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ได้แก่ บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จ้ากัด บริษัท ทีซีเอ็ม 
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) รางวัลหนังสือชมเชย สาขาฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่  
ยุคเกอร์ จ้ากัด (มหาชน) สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ได้แก่ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ้ากัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด  (มหาชน)  
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จ้ากัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทไวส์ จ้ากัด (มหาชน) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 นายพิชิต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2439 (ร.ศ.115) เพื่อท้าหน้าที่
ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่
ท้าให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในวันนี กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ 127 ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้
ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื นที่ป่าที่ได้รับความ
เสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป 
 ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า กรมป่าได้น้อมน้าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุก
ด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี ยังมีการบูรณาการ
หน่วยงานทั งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่าพร้อมทั งการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ปลดล๊อกไม้หวงห้ามและ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื อกูลกัน โดยการออกพ.ร.บ.ป่า
ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในพื นที่
ป่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ส้าหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินให้ประชาชน กรมป่าไม้ได้ด้าเนินการ
จัดหาที่ท้ากินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด เร่งรัด
การฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน จึงท้าให้สามารถรักษาพื นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ นและใน
อนาคตกรมป่าไม้ยังคงให้ความส้าคัญกับการสร้างความสมดุลทางทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และจะคงมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดเอาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความส้าคัญอันดับแรก 
 



 
 

แฉคดีตดัต้นพะยูงโรงเรียนหลักฐานเพียบ แต่เงียบกริบ ปชช.กาฬสินธุแ์ถลงพรุ่งนี  
 

 
 

ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงตัดไม้พะยูงโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์หวั่นคดีล้ม หลังมี จนท.รัฐหลาย
ส่วนเอี่ยว แฉหลักฐานเพียบแต่ส่วนกลางเงียบ ด้าน ปปช.กาฬสินธุ์ ร่อนหนังสือเปิดแถลงผลงานรอบเดือนต่อ
สื่อมวลชนพรุ่งนี  คาดจะมีคืบหน้าคดีตัดไม้พะยูงขายตามโรงเรียน 

จากกรณีลักลอบตัดไม้พะยูงที่สถานีเพาะช้ากล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 
ก.ค.66 ต่อมาไม้พะยูงของกลาง จ้านวน 7 ท่อน มูลค่า 1 ล้านบาท หายไปจากเทศบาลต้าบลตื อ สืบเนื่องด้วย
เหตุการณ์ตัดไม้พะยูงที่โรงเรียนหลายแห่ง ที่เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง เช่น ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 
22 ต้น และจากการตรวจสอบพบว่ามีการตัดไม้พะยูงอีกในหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก 
9 ต้น ลักลอบตัดที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา อ.ห้วยเม็ก 1 ต้น, ลักลอบตัดที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด  1 
ต้น ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 3 ต้น ลักลอบและขออนุญาตตัดที่โรงเรียนหนองแวงบ่อ
แก้ว อ.ยางตลาด  6 ต้น  ลักลอบตัดที่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด 1 ต้น ลักลอบตัดที่โรงเรียนบ้าน
สร้างแก้ว อ.สมเด็จ 1 ต้น ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนหนองกุงไทย อ.ห้วยเม็ก 7 ต้น ล่าสุดขออนุญาตตัดที่โรงเรียน
กมลาไสย อ.กมลาไสย สังกัด สพม.กาฬสินธุ์ รวมทุกแห่งจ้านวน 51 ต้น 

 
 



นอกจากนี  ยังมีเหตุคนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงที่หนองทึง ต.หัวนาค้า 2 ต้น ที่โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ต.
โนนศิลา 1 ต้น รวมทั งตัดไม้ประดู่ ไม้ยูคา ในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื นที่ สป.ก. ตามข่าวที่เสนอแล้วนั น ซึ่งห้วง
เวลาผ่านมาเกือบ 2 เดือน จะเห็นว่ามีความพยายามของขบวนการตัดไม้ ที่ยังคงมีอยู่ในพื นที่ จ.กาฬสินธุ์และจังหวัด
ใกล้เคียง พยายามจะก่อเหตุ ด้วยเจตนาและสร้างสถานการอย่างต่อเนื่อง  รวมมีบุคคลภายในวงการข้าราชการ ใช้
ช่องว่างทางกฎหมาย ด้าเนินการขออนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนหลายแห่ง ตามข่าวที่แล้วนั น 

วันที่ 19 ก.ย.66 นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฐานะได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการตัดไม้
พะยูงในโรงเรียน เพื่อท้าการวัดปริมาตรไม้ ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ โดยได้ร่วมกับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยที่ผ่านมาได้ท้าการวัดปริมาตรไม้ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา โรงเรียนหนองโนวิทยา และโรงเรียนคุรุชน
ประสิทธิ์ศิลป์ ซึ่งทราบว่าราคาที่ทางโรงเรียน โดยส้านักงานเขตพื นที่ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และธนารักษ์ จ้าหน่าย
ให้กับพ่อค้านั น แตกต่างและต่้าไปจากราคาประเมินของกรมป่าไม้มาก 

"อย่างเช่น ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา ไม้พะยูงจ้านวน 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคาขายในใบเสร็จรับเงิน 153,000 
บาท แต่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของกรมป่าไม้ 4,500,000 บาท ขณะที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม ไม้
พะยูงจ้านวน 9 ต้น ราคาขายในใบเสร็จรับเงินจ้านวน 104,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของ
กรมป่าไม้ เป็นเงิน 1,512,750 บาท และที่โรงเรียนคุรุชนปนระสิทธิ์ศิลป์ ไม้พะยูง 3 ต้น ขนาดสูงใหญ่ ราคา 
30,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของกรมป่าไม้ เป็นเงิน 2,232,000 บาท ทั งนี  ได้น้าผลจาก
การวัดปริมาตรไม้แต่ละโรงเรียน รวบรวมส่งให้ทางจังหวัดด้าเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั ง เพื่อประกอบการ
พิจารณาว่ามีราคาสูง-ต่้า แตกต่างกันเพราะสาเหตุใด ส่วนต่างหายไปไหน มีใครเกี่ยวข้องอะไรบ้าง ยังไง ทั งนี  เพื่อให้
คณะท้างานเชิงลึก ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป" นายอดิศรกล่าว 

ด้านนายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการตัดไม้พะยูงใน
โรงเรียน กล่าวว่า ปัญหานี เริ่มจากตัดไม้พะยูงที่ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 จากนั นทราบว่ามี
การขนย้ายท่อนไม้พะยูงมาเก็บรักษาที่บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลต้าบลอิตื อ อ.ยางตลาด เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 โดย
ทุกคืนจะมีผู้น้าชุมชนอยู่เวรเฝ้า ก่อนที่ต่อมาในตอนเย็นของวันที่ 5 ส.ค.66 ไม้พะยูงหายไป ต่อมามีการแจ้งความ
และตรวจสอบตามไทม์ไลน์ ทั งนี ตนและชุดเฉพาะกิจฯ ได้ลงพื นที่สอบปากค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพยานหลายปาก 
ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง พื นที่เกิดเหตุ จากนั นน้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งพนักงาน
สอบสวน สภ.โนนสูง ได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งส้านวนฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 8 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 
ราย ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนอีก 5 ราย ทั งนี ส่งส้านวนต่อ ปปช.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 ที่ผ่านมา 

 
 
 
 



"การท้างานของชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาตัดไม้พะยูงในโรงเรียน โดยการอ้านวยการของนาย
ศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจฯ รวมทั งเจ้าหน้าที่ต้ารวจ โดยการอ้านวยการของ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.
กาฬสินธุ์ ด้าเนินการอย่างตรงไป ตรงมา ตามพยานหลักฐาน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงสามารถสรุปรายงาน
เพื่อด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่ส้าหรับกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนหลายแห่ง พบพยานหลักฐาน ทั งเอกสาร 
และพยานบุคคลยืนยันค่อนข้างชัดเจน ว่ากลุ่มที่เข้ามาท้าการค้ากับไม้พะยูงโรงเรียนมีใครเป็นใครบ้าง แต่ถึงปัจจุบัน
กว่าสองเดือนก็ยังไม่มีการรายงานผลความคืบหน้าจากองค์กรอิสระ อย่าง ปปท.จ.ขอนแก่น ที่ควรจะมีข้อมูลหรือการ
เคลื่อนไหวให้ทราบบ้าง และยังพบว่าจ้าเลยสังคมก็คือธนารักษ์พื นที่กาฬสินธุ์ รวมถึงส้านักงานเขตพื นที่การ
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด ท้าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ว่ามีการใส่เกียร์ว่างหรือ
เปล่า ในความล่าช้าที่เกิดขึ นนี  ส้าหรับมุมมองส่วนตัว เชื่อว่าจะมีการวิ่งเต้นของข้าราชการประจ้าบางคน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องนี ” นายนิยมกล่าวฯ   

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ปปช.ประจ้า จ.กาฬสินธุ์ จะมีการแถลงข่าวในรอบเดือนที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี  (20 ก.ย.
66) โดยมีการส่งหนังสือเชิญสื่อทุกสาขาร่วมงาน จึงเป็นที่แน่ชัดว่าสื่อมวลชนในจ.กาฬสินธุ์ และประชาชนให้ความ
สนใจ ที่จะได้รับฟังความคืบหน้าการพิจารณาคดีไม้พะยูงที่เกิดขึ นใน จ.กาฬสินธุ์ 2 คดี คือ (1) กรณีไม้พะยูงของ
กลางหายที่เทศบาลต้าบลอิตื อ คดีนี มีข้าราชการเกี่ยวข้อง 8 ราย และ (2) กรณีที่ข่าวเกาะติดรายวัน เกี่ยวกับการตัด
ไม้พะยูงตามโรงเรียนในพื นที่จ.กาฬสินธุ์ไปประมูลขาย โดยมีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื นที่กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ผู้อ้านวยการเขตพื นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และผู้อ้านวยการโรงเรียน มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพฤติการณ์ที่เกิดขึ นขัด
ต่อค้าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และค้าสั่งของกรมธนารักษ์ ตาม ว20 ซึ่งคาดว่า ปปช.กาฬสินธุ์ จะแถลงความคืบหน้า
บ้างเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคม ที่รอคอยค้าตอบอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รักษ์ผืนป่า 

 
ข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคะสเถียร รายงานว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีพื นที่ที่มีสภาพป่าไม้เพียงร้อยละ 31.57  
ของพื นที่ประเทศไทย หรือคิดเป็น 102,135,974.96 ไร่ ซึ่งลดลดลงจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 0.02 คิดเป็น 
76,459.41 ไร่ 
 
 อย่างไรก็ตามจากรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยตั งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2565 พบว่า มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพื นที่ป่าไม้ค่อนข้างจะคงที่ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพื นที่ป่าไม้ของไทยมีการลดลง
ต่อเนื่อง สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้พื นที่ป่าไม้ลดลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Change) 
การเกิดจากปัญหาไฟป่า (Forest Fire) หรือการบุกรุกท้าลายป่า เป็นต้น 
 
โดยในรายงานระบุ พบปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าไม้ในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,845 คดี มีพื นที่ถูกบุกรุก 
16,176.16 ไร่ โดยมีจ้านวนคดีการบุกรุกลดลงจากปี พ.ศ. 2564 แต่มีพื นที่ที่ถูกบุกรุกเพิ่มขึ น 982.82 ไร่ และ
การบุกรุกพื นที่ป่าไม้ในพื นที่ป่าอนุรักษ์ 625 คดี มีพื นที่ถูกบุรุก 3,461.36 ไร่ โดยมีจ้านวนคดีบุกรุกและพื นที่ที่มี
การบกุรุกเพิ่มขึ นจากปี พ.ศ. 2564 
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อหันมาดูด้วยนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่องการเพ่ิมพื นที่สีเขียวทุก
ประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี พ.ศ. 2580 และเจตนารมณ์ของประเทศไทย ต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหา
ภูมิอากาศอย่างเต็มที่และทุกวิถีทาง ที่จะท้าให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon 
Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero 
Greenhouse Gas Emission ภายในปี ค.ศ. 2065 
 
โดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมป่าไมเป็นหน่วยงานหลัก ด้าเนินมาตรการที่
ส้าคัญประกอบด้วย 



1) การปลูกและฟื้นฟูป่าธรรมชาติ ในพื นที่ต่าง ๆ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ พื นที่ คทช. (ลุ่มน ้า 1,2) ป่าชุมชน 
ป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลน เป็นต้น 
 

2) การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ได้แก่ พื นที่ ค.ท.ช. (ลุ่มน ้า 3,4,5) พื นที่ป่าไม้ถาวร พื นที่ ส.ป.ก. ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ และพื นที่เอกชนที่ดินกรรมสิทธิ ์
 

และ3) การเพิ่มพื นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมถึงมาตรการป้องกันการบุกรุกพื นที่ป่าและการป้องกัน
การเผาป่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้ถึง  120 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 

อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ ในการด้าเนินนโยบายเพิ่มพื นที่และอนุรักษ์ป่า 
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่า รวมทั งองคาพยพต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยเพราะป่าคือต้นน ้า และยังมีกลไกช่วย
ซับน ้า ลดความรุนแรงจากการเกิดน ้าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กาฬสินธุแ์ฉคดีตดัต้นพะยูงโรงเรียนหลักฐานเพียบแต่เงียบสงสัยปล่อยวิ่งคดี 
 

   

  
 

 จากกรณีลักลอบตัดไม้พะยูงที่สถานีเพาะช้ากล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 
ก.ค.66 ต่อมาไม้พะยูงของกลาง จ้านวน 7 ท่อน มูลค่า 1 ล้านบาท หายไปจากเทศบาลต้าบลตื อ สืบเนื่องด้วย
เหตุการณ์ตัดไม้พะยูงที่โรงเรียนหลายแห่ง ที่เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง เช่น ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา อ.หนองกุง
ศรี 22 ต้น และจากการตรวจสอบพบว่ามีการตัดไม้พะยูงอีกในหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.
ห้วยเม็ก  9 ต้น ลักลอบตัดที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา อ.ห้วยเม็ก 1 ต้น, ลักลอบตัดที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ อ.
ยางตลาด  1 ต้น ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 3 ต้น ลักลอบและขออนุญาตตัดที่
โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว อ.ยางตลาด  6 ต้น  ลักลอบตัดที่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด 1 ต้น 
ลักลอบตัดที่โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ 1 ต้น ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนหนองกุงไทย อ.ห้วยเม็ก 7 ต้น  ล่าสุด 
ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย สังกัด สพม.กาฬสินธุ์ รวมทุกแห่งจ้านวน 51 ต้น นอกจากนี  ยังมี
เหตุคนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงที่หนองทึง ต.หัวนาค้า 2 ต้น ที่โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ต.โนนศิลา 1 ต้น รวมทั ง
ตัดไม้ประดู่ ไม้ยูคา ในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื นที่ สป.ก. ตามข่าวที่เสนอแล้วนั น ซึ่งห้วงเวลาผ่านมาเกือบ 2 
เดือน จะเห็นว่ามีความพยายามของขบวนการตัดไม้ ที่ยังคงมีอยู่ในพื นที่ จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง พยายาม
จะก่อเหตุ ด้วยเจตนาและสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  รวมทั งมีบุคคลภายในวงการข้าราชการ ใช้ช่องว่างทาง
กฎหมาย ด้าเนินการขออนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนหลายแห่ง ตามข่าวที่แล้วนั น 



 วันที่ 19 กันยายน 2566 นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธ์ุ กล่าวว่า ใน
ฐานะได้รับการแต่งตั งจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปัญหาการตัดไม้พะยูงในโรงเรียน เพื่อท้าการวัดปริมาตรไม้ ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ โดยได้ร่วมกับนายศุภศิษย์ กอ
เจริญยศ ผวจ.กาฬสินธ์ุ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริง 
โดยที่ผ่านมาได้ท้าการวัดปริมาตรไม้ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา โรงเรียนหนองโนวิทยา และโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 
ซึ่งทราบว่าราคาที่ทางโรงเรียน โดยส้านักงานเขตพื นที่ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และธนารักษ์ จ้าหน่ายให้กับพ่อค้า
นั น แตกต่างต้่าไปจากราคาประเมินของกรมป่าไม้มาก  

 “อย่างเช่น ที่โรงเรียนค้าไฮวิทยา ไม้พะยูงจ้านวน 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคาขายในใบเสร็จรับเงิน 153,000 
บาท แต่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของกรมป่าไม้ 4,500,000 บาท ขณะที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม ไม้
พะยูงจ้านวน 9 ต้น ราคาขายในใบเสร็จรับเงินจ้านวน 104,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของ
กรมป่าไม้ รวมเป็นเงิน 1,512,750 บาท และที่โรงเรียนคุรุชนปนระสิทธิ์ศิลป์ ไม้พะยูง 3 ต้น ขนาดสูงใหญ่ ราคา 
30,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินของไม้ท่อนหวงห้ามของกรมป่าไม้ เป็นเงิน 2,232,000 บาท ทั งนี  ได้น้าผลจาก
การวัดปริมาตรไม้แต่ละโรงเรียน  รวบรวมส่งให้ทางจังหวัดด้าเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่ามีราคาสูง-ต่้า แตกต่างกันเพราะสาเหตุใด ส่วนต่างหายไปไหน มีใครเกี่ยวข้องอะไรบ้าง ยังไง 
ทั งนี  เพื่อให้คณะท้างานเชิงลึก ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายอดิศรกล่าว 
 ด้านนายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการตัดไม้พะยูงใน
โรงเรียน กล่าวว่า ปัญหานี เริ่มจากตัดไม้พะยูงที่ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 จากนั นทราบว่ามี
การขนย้ายท่อนไม้พะยูงมาเก็บรักษาที่บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลต้าบลอิตื อ อ.ยางตลาด เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 โดย
ทุกคืนจะมีผู้น้าชุมชนอยู่เวรเฝ้า ก่อนที่ต่อมาในตอนเย็นของวันที่ 5 ส.ค.66 ไม้พะยูงหายไป ต่อมามีการแจ้งความ
และตรวจสอบตามไทม์ไลน์ ทั งนี ตนและชุดเฉพาะกิจฯ ได้ลงพื นที่สอบปากค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพยานหลายปาก 
ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง พื นที่เกิดเหตุ จากนั นน้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งพนักงาน
สอบสวน สภ.โนนสูง ได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งส้านวนฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 8 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 
ราย ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนอีก 5 ราย ทั งนี ส่งส้านวนต่อ ปปช.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 ที่ผ่านมา 
 "การท้างานของชุดเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาตัดไม้พะยูงในโรงเรียน โดยการอ้านวยการของนาย
ศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจฯ รวมทั ง
เจ้าหน้าที่ต้ารวจ โดยการอ้านวยการของ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  ด้าเนินการอย่างตรงไป 
ตรงมา ตามพยานหลักฐาน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงสามารถสรุปรายงานเพื่อด้าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป แต่ส้าหรับกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนหลายแห่ง พบพยานหลักฐาน ทั งเอกสาร และพยานบุคคลยืนยันค่อนข้าง
ชัดเจน ว่ากลุ่มที่เข้ามาท้าการค้ากับไม้พะยูงโรงเรียนมีใครเป็นใครบ้าง แต่ถึงปัจจุบันกว่าสองเดือนก็ยังไม่มีการ
รายงานผลความคืบหน้าจากองค์กรอิสระ อย่าง ปปท.จ.ขอนแก่น ที่ควรจะมีข้อมูลหรือการเคลื่อนไหวให้ทราบบ้าง  



และยังพบว่าจ้าเลยสังคมก็คือธนารักษ์พื นที่กาฬสินธุ์ รวมถึง ส้านักงานเขตพื นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ก็
ปฏิเสธมาโดยตลอด  ท้าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ว่ามีการใส่เกียร์ว่างหรือเปล่า ในความล่าช้าที่เกิดขึ นนี  
ส้าหรับมุมมองส่วนตัว เชื่อว่าจะมีการวิ่งเต้นของข้าราชการประจ้าบางคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี ” นายนิยม กล่าว 
 ทั งนี มีรายงานเพิ่มเติมว่า ปปช.ประจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้มีการแถลงข่าวในรอบเดือนที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี  
(20 ก.ย.66) โดยมีการส่งหนังสือเชิญสื่อทุกสาขาร่วมงาน  จึงเป็นที่แน่ชัดว่าสื่อมวลชนในจ.กาฬสินธุ์ และประชาชน
ให้ความสนใจ ที่จะได้รับฟังความคืบหน้าการพิจารณาคดีไม้พะยูงที่เกิดขึ นใน จ.กาฬสินธุ์ 2 คดี คือ (1) กรณีไม้พะยูง
ของกลางหายที่เทศบาลต้าบลอิตื อ คดีนี มีข้าราชการเกี่ยวข้อง 8 ราย และ (2) กรณีที่ข่าวเกาะติดรายวัน เกี่ยวกับการ
ตัดไม้พะยูงตามโรงเรียนในพื นที่จัวหวัดกาฬสินธุ์ไปประมูลขาย โดยมีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื นที่กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ผู้อ้านวยการเขตพื นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และผู้อ้านวยการโรงเรียน มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพฤติการณ์ที่เกิดขึ นขัด
ต่อค้าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และค้าสั่งของกรมธนารักษ์ ตาม ว20 ซึ่งคาดว่า ปปช.กาฬสินธุ์ จะแถลงความคืบหน้า
บ้างเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคม ที่รอคอยค้าตอบอยู ่
  


